



กยท.สั่งสำรวจสต็อกยางทั่วประเทศ.

เร่งปรับกลยุทธ์บริหารสร้างเสถียรภาพราคา

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัด กยท. ทุกหน่วยงานตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดโดยเฉพาะสต็อกยางในจังหวัดต่างๆ ว่า มีจำนวนที่แท้จริงเท่าไร พร้อมทั้งให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของยางทุกโกดังที่เก็บด้วย เพราะต้องการรู้ว่า ยางคุณภาพดี และยางที่เสียแล้วมีจำนวนเท่าไร จะได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการสต็อกยางให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

“ขณะนี้ฤดูเปิดกรีดยางในปีนี้ได้เริ่มต้นแล้ว กยท. จำเป็นจะต้องรู้สต็อกยางเก่าที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อที่จะบริหารสต็อกยางเก่าไม่ให้กระทบต่อยางใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาด โดยจะต้อง กยท.จังหวัดแต่ละจังหวัดตรวจสอบให้แล้วเสร็จทั้งปริมาณและคุณภาพยางให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559 นี้”

ดร.ธีรช กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ราคายางขณะนี้ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ประมาณ 60 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ยางกับปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกัน และเป็น

ราคาที่พึงพอใจทั้งเกษตรกร ผู้รับซื้อ และผู้แปรรูป ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐที่รัฐบาลตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 80,000-100,000 ตัน ในราคาขั้นต่ำตลาดในช่วงนั้นคือกิโลกรัมละ 45 บาท และได้ตั้งงบประมาณในการรับซื้อไว้ทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า ใช้งบประมาณไปเพียง 120 ล้านบาท ราคายางได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 60 บาทแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการรับซื้อยางตามโครงการดังกล่าวอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคายางของไทยในปัจจุบัน บังคับหลักยังขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศเป็นผู้กำหนด และขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วย หากเศรษฐกิจโลกยังเป็นเช่นนี้ ราคายางไม่น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันมากนัก ดังนั้น ถ้าจะให้ราคายางมีเสถียรภาพที่มั่นคง จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ลดการส่งออกวัตถุดิบ เพิ่มปริมาณการแปรรูป และส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์แทน

“ที่ผ่านมามีผลผลิตยางของไทยมีประมาณ

ปีละ 4.2 ล้านตัน นำไปแปรรูปใช้ในประเทศไทย และส่งออก 0.55 ล้านตัน แต่สร้างรายได้ถึง 270,000 ล้านบาท ขณะที่เหลืออีกร้อยละ 87 ส่งออกในรูปของยางดิบชนิดต่างๆ แต่มีมูลค่าน้อยกว่าคือ 250,000 ล้านบาท ดังนั้น กยท.ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ จะต้องดำเนินการส่งเสริมให้มีการให้มีการใช้ยางในประเทศและส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้อายุขัยยางมีเสถียรภาพ ตลอดจนยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น” ดร.ธีรช กล่าว

ม.อ. จับมือ 3 องค์กร พัฒนายางพารา เดินหน้าสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

🌿 แหล่งที่มา : สวท.สงขลา

📅 วันที่ข่าว : 31 พฤษภาคม 2559



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , การยางแห่งประเทศไทย , และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา พร้อมประชุมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องราชไมตรี ชั้น 4 อาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือพัฒนายางพารา ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และภาคการศึกษา ที่มีบทบาทในการพัฒนายางพาราในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ประกอบด้วย ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เอ็มเทค สวทช.” มีพันธกิจหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่ง “เอ็มเทค สวทช.” ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านยางพารา โดยมีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติขึ้น มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนายางคอมพาวด์ การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเทคโนโลยีน้ำยาง เช่น เทคโนโลยีสารรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS Technology) การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยางล้อรถ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งคุณภาพสูงระดับชุมชน เป็นต้น

“การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราในครั้งนี้ “เอ็มเทค สวทช.” มีภารกิจหลักในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและการผลิตยางพาราตลอดกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การเก็บรักษาน้ำยางพารา เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงงานมาตรฐานต่างๆ จากโจทย์ที่ได้รับจากการยางแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการร่วมมือกันของเครือข่ายครั้งนี้ มีความคาดหวังคือ การได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบมีการใช้งานในตลาดอย่างแพร่หลายมากขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยจะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านคุณสมบัติการใช้งาน ราคา ตลอดจนความเชื่อมั่นและมาตรฐาน” ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล กล่าวเพิ่มเติม

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามในในครั้งนี้ มุ่งเน้นการดำเนินการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา เทคโนโลยีการผลิตหรือแปรรูปยางพารา การวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงมาตรฐานต่างๆ การบริหารจัดการและการผลิตยางพาราต้นน้ำและกลางน้ำ การเพาะปลูกและการดูแลสวนยางพารา การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านยางพารา และการเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรด้านยางพารา โดยทั้ง 4 ฝ่ายจะปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ 5 ประการ คือ ประการที่ 1 ร่วมกันดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านยางพาราตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงนี้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย

ประการที่ 2. ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลความต้องการและแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยางพาราสำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ประการที่ 3. ร่วมกันจัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านยางพาราให้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประการที่ 4. ร่วมกันพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านยางพารา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของอุตสาหกรรมยางพารา ประการที่ 5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีด้านยางพารา รวมทั้งบูรณาการการดำเนินการของทั้งสองฝ่าย เพื่อผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน นายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาด้านบุคลากร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในภูมิภาค โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีการผลิตยางพาราในประเทศ ประมาณ 4.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1 แสนตัน และมีการปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ จำนวน 6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 6 หมื่นตัน สำหรับการส่งออกยางพาราต้นน้ำ มีปริมาณ 3.74 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 จำนวน 3 หมื่นตัน ส่วนมูลค่าของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของ ไทย ปี 2558 มีจำนวน 4.3 แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นวัตถุดิบ 2 แสนล้านบาท และผลิตภัณฑ์ 2.3 แสนล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของอุตสาหกรรมยางคือ ผลิตภัณฑ์ยางล้อ ที่มีมูลค่าในการส่งออก 1.2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้ยางพาราในประเทศยังมีสัดส่วนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและการส่งออกยางพารา ดังนั้น การส่งเสริมการดำเนินการเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านบุคลากรและเทคโนโลยี จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางของประเทศ

“ความร่วมมือเครือข่ายพัฒนายางพาราในครั้งนี้ “ส.อ.ท.” มีภารกิจหลัก ในการผลักดันให้มีการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกให้มากขึ้น การกำหนด

โจทย์ และสนับสนุนข้อมูลแนวโน้มความต้องการนวัตกรรมยางพารา เพื่อให้อีก 3 ฝ่ายสร้างนวัตกรรมได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือร่วมสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยียางพาราในรูปแบบทุนการศึกษา ทายาทอุตสาหกรรม การรับเข้าฝึกปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา การร่วมวิจัยระดับสูง” นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเพิ่มเติม

ขณะที่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราว่า เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 4 องค์กร ให้เกิดการวิจัยพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้กับภาคเอกชน ซึ่งการบูรณาการดำเนินงานระหว่าง 4 องค์กร จะสามารถผลักดันให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง “กยท..” มีภารกิจและความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการและการผลิตยางพาราต้นน้ำ การเพาะปลูก และการดูแลสวนยางพารา เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิต นวัตกรรมการแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดย “กยท.” พร้อมผลักดันและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราในรูปแบบต่างๆ ทั้งในเรื่องการวิจัยพัฒนา การฝึกอบรม และการผลิตบุคลากรด้านยางพารา ผู้ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการยางพาราของประเทศอย่างครบวงจร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุจิตา พงษ์อุดม

Rewriter : ชลิตา กลิ่นชัย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด



ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด อีกหนึ่งสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร จนนำไปสู่ความเข้มแข็ง โดยสหกรณ์ฯ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมออย่างพร้อมเพรียง ขณะที่สมาชิกร่วมทำกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่อง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในปัญหาด้านการผลิต การตลาด จึงได้รับเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดพังงา

สหกรณ์ฯ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยการรวมตัวของสมาชิกจำนวน 30 คน เริ่มจากการรวมตัวกันขายยางแผ่นดิบ ต่อมาเพิ่มเป็นรับซื้อน้ำยางสด แล้วขายน้ำยางสด จากนั้นมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่สมาชิก และเพิ่มการรับซื้อน้ำยางสดเพื่อทำยางแผ่นรมควัน และต่อมาเริ่มมีรวบรวมยางก้อนขย เมื่อปี พ.ศ.2557 มีการรวบรวมปาล์ม น้ำมัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก จำนวน 398 คน ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวมผลผลิต (ปาล์ม น้ำมัน ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย) แปรรูปน้ำยางสด แปรรูปปุ๋ยผสม และแปรรูปข้าวเปลือก



การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ คือ ธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด เพื่อทำยางแผ่นรมควัน ธุรกิจรวบรวมยางก้อน ธุรกิจรวบรวมปาล์ม น้ำมัน เนื่องจากสามารถช่วยให้สมาชิกได้ลดต้นทุนในการขนส่งเพราะใกล้บ้าน สมาชิกได้ขายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น และธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ฯ มีการจัดชั้นสมาชิกกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจของสหกรณ์ฯ ได้แก่ กิจกรรมธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและขั้นตอนแปรรูป กิจกรรมธุรกิจรวบรวมยางพารา เพื่อเรียนรู้แผนการรวบรวมผลผลิตยางพารา กิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจปาล์ม น้ำมัน เรียนรู้ขั้นตอนการคัดปาล์มให้ได้คุณภาพ กิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจข้าวเปลือก ตั้งแต่ขั้นตอนการสีข้าว การคัดเลือกข้าวเปลือก การแพ็กข้าวปลอดสารพิษ และกิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการระบบงานต่างๆ

ส่องเศรษฐกิจเมืองตรัง ราคายางพารา..ยังเป็นดัชนีชี้วัดที่น่าจับตามอง



รายงานพิเศษ

● ทองชาล กัญหาจันทร์ / ตรัง

จังหวัดตรัง หัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งอันดามัน ที่การเติบโตด้านเศรษฐกิจ มีปัจจัยหนุนทั้งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราซึ่งที่ผ่านมายางพาราเป็นปัจจัยชี้วัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลัก ทางกลับกันหากราคายางพาราคต่ำ อย่างเช่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เศรษฐกิจตรังชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตามหลายฝ่ายมั่นใจว่าเศรษฐกิจตรังขยายตัวต่อไปได้ เหตุอุตสาหกรรมมีการขยายตัวต่อเนื่อง หลังรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ประกอบกับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ยังหันมามีปัจจัยเสี่ยงด้านราคายางพาราที่อาจจะเป็นตัวฉุดให้เศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่ควรจะเป็น

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจังหวัดตรัง ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.4 โดยด้านอุปทานมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.3 จากปี 2558 ตามการผลิตภาคเกษตรที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 จากผลผลิตยางพารา เนื่องจากยางพาราขยายพื้นที่กรีดยเพิ่มขึ้น และการขยายการผลิตอุตสาหกรรมแบบจุ่ม เช่น ถุงมือยาง เป็นต้น แต่ยังคงมีความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น และราคาผลผลิตคาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของราคาในตลาดโลก

นายอาวุธ เพิ่มเติมต่อว่า ในส่วนของปาล์มน้ำมัน คาดว่ามีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากน้ำมันปาล์มสามารถใช้เพื่อบริโภคและ



เพื่อพลังงานทดแทน นำไปผลิตไบโอดีเซล การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.2 จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.2

“ด้านอุปสงค์มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.2 จากปี 2558 การ



บริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 จากภาวะตลาดแรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ภาคครัวเรือนนอกภาคเกษตร ขณะที่ราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำรวมทั้งภาวะการเงินที่ผ่อนคลายจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน แต่ยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 2.0 ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.1 เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่เพิ่มขึ้น”

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการ

ใช้น้ำมันในตลาดโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนจำนวนผู้มีงานทำคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2,854 คน

พาณิชย์จังหวัดตรัง บอกต่อว่า ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดตรัง ปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น การชดเชยต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม มาตรการส่งเสริมการเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ สามารถกระตุ้นการจับจ่ายสร้างความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่ง และภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดมีแนวโน้มขยายตัว จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน โดยการจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ เสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

“สำหรับกรอบโอกาสบริโภคนอกประเทศ คาดว่าจะขยายตัวจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคายางพาราซึ่งยังคงตัวอยู่ในระดับต่ำที่อาจจะเป็นตัวฉุดให้เศรษฐกิจไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่ควรจะเป็น”

■ กสส.เล็งจับมือเอกชน-สถาบันศึกษาพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรกรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา เล็งประสานหอการค้า สมาอุตสาหกรรมพัฒนาแปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่าตามความต้องการตลาด

สงขลา : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสนอชูจันทร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรกรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา และตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรกรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา โดยมีนายรณชัย ภูธรรองทองสหกรณ์จังหวัดสงขลา และนายมนตรี ชูคดี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จังหวัดสงขลา

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาฐานรากของประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ความก้าวหน้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา ขณะนี้ มีพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว ในการหารือถึงความพร้อมของสหกรณ์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการกำหนดรูปแบบศูนย์

กระจายสินค้าในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการในภารกิจการจัดหางบประมาณ และการเชื่อมต่อการดำเนินการในเชิงธุรการ เพื่อให้โครงการฯ นี้ สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความเข้มแข็งประกอบการณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เงินทุนที่มีความพร้อม และความมั่นใจว่าโครงการฯ นี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์แก่สหกรณ์สมาชิก และประชาชน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา สหกรณ์สามารถรับภารกิจไปดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และหลังจากการดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้า สมาอุตสาหกรรม และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยเสริมเพื่อให้ภารกิจนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

“จากการพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรม มีความสนใจเรื่องยางพารา ที่จะพัฒนาเรื่องความเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อการค้าระหว่างสหกรณ์ กับบริษัทเอกชนที่มีความเข้มแข็ง และต้องการได้รับน้ำยางที่มีคุณภาพ และยังมีสถาบันการศึกษาพร้อมจะนำผลงานวิจัย และองค์ความรู้มาช่วยสหกรณ์ในการพัฒนาการแปรรูป พัฒนาสินค้าขั้นพื้นฐาน คือน้ำยางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาด รวมทั้งได้เน้นย้ำสหกรณ์จังหวัด ประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในการออกไปมาตรฐานอุตสาหกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้น”

เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้น

● รัฐ-เอกชนมรรุมมະตุ้มช่วยจับจ่ายใช้สอย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน เม.ย.59 ว่า สัญญาณเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาล ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยโดยขยายตัวสูงที่ 16.8% สำหรับการส่งออกกลับมาหดตัวอีกครั้งในกลุ่มตลาดและสินค้าส่งออกหลัก ด้านอุปทานพบว่า ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นทำให้รายได้เกษตรกรที่แท้จริงกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้

ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) กลับมาขยายตัวเป็นบวกที่ 2.5% โดยเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นการใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัว 6.2% ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าหดตัว -3.6% สำหรับปริมาณจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์ขยายตัว 2.9% เนื่องจากมีโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายในเดือน เม.ย.59 ประกอบกับราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะราคายางพาราที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรที่แท้จริงให้กลับมาขยายตัวได้ในรอบ 4 เดือน มาอยู่ที่ 2.7%

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณดีขึ้นจากการลงทุนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ขยายขึ้นที่ 58.8% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของรัฐบาล ขณะที่สถานการณ์การคลังสะท้อนบทบาทการสนับสนุนเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของรัฐบาลจากการเร่งรัดการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวในระดับสูง มีการเบิกจ่ายรวม 223,800 ล้านบาท ขยายตัว 16.8% ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องที่ 9.8%

TRUBB ควง KSL ราคาซื้อ ราคาขาย-น้ำตาลขาขึ้น

ทันหัน - โบรกประเมินหุ้น “กลุ่มเกษตร” เริ่มกลับมาน่าสนใจ หลังราคาขายพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แนะนำจังหวะเก็งกำไร STA-TRUBB หลังราคาหุ้นมีแนวโน้มแข็งแกร่ง ด้านธุรกิจน้ำตาลรับอานิสงส์ราคาน้ำตาลทำนิวไฮรอบ 20 เดือน หลังตลาดกังวลปรากฏการณ์เอลนีโญ มอง KSL รับอานิสงส์ได้เต็มเป่าสองปีราคา 4.82 บาท → → **อ่านหน้า 2**

TRUBB (ต่อจากหน้า 1)

นายเผด็จภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการสายงานจัดการเงินทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้น “กลุ่มเกษตร” โดยมองว่าหุ้นบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA และหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาคีเคอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB ถือว่ามีความน่าสนใจจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขายพารา

โดยมองว่าผลประโยชน์การในไตรมาส 2/2559 ของทั้ง STA และ TRUBB น่าจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไม่มีแรงกดดันจากราคาขายพาราเหมือนช่วงไตรมาส 1/2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งราคาหุ้นของ STA และ TRUBB ในช่วงที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากสะท้อนผลประกอบการไตรมาส 1/2559 ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงมองว่าในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสเข้าไป “เก็งกำไร” ในหุ้น STA และ TRUBB ได้

- เรามอง STA ค่อนข้างน่าสนใจ ส่วน

TRUBB ก็คงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประเด็นหลักๆ คือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขายพารา โดยน่าจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในไตรมาส 2/2559 รวมทั้งยังมีความน่าสนใจในเรื่องของราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงไปค่อนข้างมากตลอดช่วงก่อนหน้านั้น ซึ่งสะท้อนผลงานไตรมาส 1/2559 ที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ช่วงนี้เรามองว่าหุ้น STA และ TRUBB มีสตอรี่ที่จะเข้าไปเก็งกำไรได้ นายเผด็จภพกล่าว

● KSL เค้นกลุ่มน้ำตาล

ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยยังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเกษตรและอาหาร “เท่ากับตลาด” โดยกลุ่มธุรกิจน้ำตาลถือว่ามีความน่าสนใจมากที่สุดในกลุ่ม หลังสถานการณ์ราคาน้ำตาลโลกปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และทำระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน ซึ่งมาจากการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ประเทศบราซิลมีความล่าช้าและความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในทวีปเอเชีย ส่งผลให้แนวโน้มผลผลิตน้ำตาลออกสู่ตลาดลดลง

ทั้งนี้ราคาน้ำตาลเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีบัญชี 2558/59 (พ.ย.58) อยู่ที่ 14.80 เซนต์ต่อปอนด์

เพิ่มขึ้น 3.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าสมมติฐานราคาน้ำตาลดิบเฉลี่ยปี 2558/59 ที่ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้ที่ 15.5 เซนต์ต่อปอนด์ ขณะที่ปัจจุบันบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) ได้ทำสัญญาขายน้ำตาลดิบล่วงหน้าสำหรับผลผลิตน้ำตาลปี 2558/59 ไปแล้วราว 90% ที่ราคาเฉลี่ย 15.5 เซนต์ต่อปอนด์ และคาดว่า อนท. จะทำสัญญาขายน้ำตาลดิบในส่วนที่เหลือ 30%


ที่ราคาขายเฉลี่ย 18 เซนต์ต่อปอนด์ และคาดว่าภาพรวม อนท. จะทำสัญญาขายน้ำตาลเฉลี่ยปี 2558/59 ที่ 16.25 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการ

โดยประเด็นดังกล่าวถือเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อราคาขายเฉลี่ยปี 2558/59 ในกลุ่มน้ำตาล ได้แก่ KSL, KTIS, KBS และ BRR โดยฝ่ายวิจัยยังแนะนำซื้อ KSL ราคาเป้าหมาย 4.82 บาท เนื่องจากได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์เอลนีโญ หนุนทิศทางราคาน้ำตาลอยู่ในขาขึ้นระยะยาว ซึ่ง KSL มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลเท่ากับ 70% ของรายได้รวม

● TVO รายได้พุ่ง


สำหรับสถานการณ์ราคากากถั่วเหลืองที่ปรับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งเป็นผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองโลกในปี 2558/59 ลงราว 5 ล้านตัน หรือคิดเป็น 1.4% จากคาดการณ์เดิม (มี.ค. 59) เหลือ 315.9 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้แนวโน้มส่วนเกินผลผลิตถั่วเหลืองในปี 2558/59 จะพลิกเป็นขาดดุลราว 3.8 ล้านตัน เพื่อสะท้อนสภาพอากาศที่แห้งแล้งในประเทศบราซิลและปัญหาน้ำท่วมในประเทศอาร์เจนตินา ทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองออกสู่ตลาดลดลงอย่างน้อย 5 ล้านตันจากคาดการณ์เดิม

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมินว่าสถานการณ์ราคากากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะส่งผลบวกต่อ TVO โดยแนะนำ “ซื้อ” และประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 31.26 บาท เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์อื่นกับ

ราคาตลาดโลก และมีรายได้จากการขายกากถั่ว
เหลืองคิดเป็นสัดส่วน 60% ของรายได้รวม และ
น่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปี 2559 ของ
CPF, GFPT และ TFG ค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก
คาดว่าจะได้สต็อกกากถั่วเหลืองไว้เพียงพอสำหรับ
ระยะ 6 เดือนข้างหน้าแล้ว 

ที่มา ทันหูน 31 พ.ค. 59 น. 1, 2 (2)

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสี่หมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 30 พฤษภาคม 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 56.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 94 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 55.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 94 สตางค์ ยางห้องถื่น กิโลกรัมละ 51.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 58.39 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 26 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 57.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 26 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 56.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.15 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 15 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 47.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 81 สตางค์ สถานการณ์ราคาขายประจำวัน มีปริมาณยาง เข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 58,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 51.50 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1 บาท

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 53.28 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.90 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 19 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.61 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 6 สตางค์ต่อกิโลกรัม


ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเซย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง ปลูกกาแฟอราบิก้าแซมในสวนยางพารา สามารถส่งออก
สร้างรายได้ และเหมาะกับสภาพอากาศทางภาคใต้ด้วย

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 29 พฤษภาคม 2559

นายสมคิด คงเสรีนนท์ เกษตรกรชาวตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หันมาปลูก
กาแฟอราบิก้าพันธุ์คาร์ติมอร์ภายในสวนยางพาราอายุ 15 ปี บนเนื้อที่ 20 ไร่ จำนวน 4,000 ต้น
หลังมองแนวโน้มราคายางพาราตกต่ำ จึงคิดหารายได้เสริมด้วยการซื้อเมล็ดกาแฟมาจากประเทศ
เวียดนาม และทำการเพาะต้นกล้าขึ้นเองโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี ก็สามารถเก็บเมล็ดกาแฟสด
ขายได้แล้วกว่า 6,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 15-20 บาท ทำให้มีรายได้ดีกว่ายางพาราและ
มองว่าแนวโน้มตลาดกาแฟจะขยายตัวอย่างรวดเร็วขึ้น

นายสมคิด คงเสรีนนท์ กล่าวว่า กาแฟพันธุ์อราบิก้าเป็นกาแฟสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทาง
ภาคใต้ซึ่งชอบอากาศร้อนชื้น และจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อต้นใหญ่ขึ้น มีลักษณะลำต้นเตี้ย ข้อสั้น
ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานต่อโรคสูง รสชาติหอม มัน อร่อย สามารถส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศได้ เป็นที่ต้องการของตลาด เมื่ออายุประมาณ 1-3 ปีต้องการแสงแดดประมาณ 30-
40% แต่เมื่อมีอายุประมาณ 5 ปีขึ้นไปสามารถอยู่กลางแจ้งแดดได้ตลอดทั้งวัน เหมาะสำหรับปลูก
ในพื้นที่ภาคใต้ ในสวนยางพารา สวนผลไม้และอื่น ๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ตรัง(สวท.) ตรัง(สวท.)

Rewriter : วรรณวิไล สนิทผล

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>